



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ดำเนินการจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วโดยมีเช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินและหมดอายุในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่ได้สั่งจ่ายเช็คไปแล้วนั้น มีจำนวน ๗ ฉบับ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้และเพื่อให้การดำเนินการยกเลิกเช็คฉบับเดิมและขอออกเช็คฉบับใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอออกประกาศแจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ โดยให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินติดต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อดำเนินการยกเลิกเช็คฉบับเดิม และขอออกเช็คฉบับใหม่ โดยแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้

๑. หนังสือขอดำเนินการออกเช็คฉบับใหม่
๒. เช็คฉบับเดิมที่หมดอายุ
๓. สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (กรณีรายชื่อเช็คหมดอายุออกในนามของชื่อร้านค้า, ห้างร้าน, หรือบริษัท)
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีรายชื่อเช็คหมดอายุออกในนามบุคคลธรรมดา)
๕. สำเนาใบแจ้งความ (กรณีเช็คหมดอายุ สูญหาย)

กรณีเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ไม่มาติดต่อกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ถือว่าเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวสละสิทธิ์ที่จะขอรับเช็คฉบับใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จักดำเนินการโอนเงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจำเนียร กิติ์ปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔
วรรคสิบเอ็ด , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ
๒๑ , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือ
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ และคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคา
กลาง (กจร.) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคาากลางฯโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานที่มีใช้งาน
จ้างก่อสร้างมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว